



# สรุปข่าว ส่งเสริมการเกษตร

fb กรมส่งเสริมการเกษตร  
yt กรมส่งเสริมการเกษตร  
x กรมส่งเสริมการเกษตร  
twee ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร  
agritech.pr@gmail.com

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2567

ส่วนกลาง			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ภัยพิบัติด้าน การเกษตร	1	ก.เกษตร สั่งเยียวยา เกษตรกรชาวดำ หลังน้ำท่วม ตีกรอบสำรวจ ความเสียหาย ใน 30 วัน	เว็บไซต์ อีจัน
	2	กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจน้ำท่วมในภาคใต้ พื้นที่เกษตร เสียหายแล้ว 2 แสนไร่	เว็บไซต์ จส.100 เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ
ส่วนภูมิภาค			
ประเด็น	ลำดับ	หัวข้อข่าว	ช่องทางการเผยแพร่
ถั่วลิสง	3	เกษตรกรลำปาง ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสงเพื่อความยั่งยืน ภายในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกร	เว็บไซต์ NBT Connex
			เว็บไซต์ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
			FB: สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการเกษตร	4	เกษตรกรลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "สินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี" กลุ่มเกษตรกรอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง	เว็บไซต์ NBT Connex
			เว็บไซต์ สถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
			FB: สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกเกษตร เคลื่อนที่ในพระราชานุ เคราะห์ฯ	5	ยโสธรจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 68 ครั้งที่ 1	เว็บไซต์ สยามรัฐ

## ก.เกษตร สั่งเยียวยา เกษตรกรชาวดำ หลังน้ำท่วม ตีกรอบ สำรองความเสียหาย ใน 30 วัน

ก.เกษตร เปิดตัวเลข เกษตรกรประสบภัย น้ำท่วมดำ มากถึง 11 จังหวัด ขณะที่ รมว.กษ. สั่งสำรองความเสียหาย ใน 30 วัน และเยียวยาเร็วที่สุด



รมว.กษ. กำชับเจ้าหน้าที่เกษตร ลงสำรวจความเสียหายพื้นที่เกษตร ภายใน 30 วัน บรรเทาพี่น้องภาคใต้

จากสถานการณ์อุทกภัย และปริมาณฝนที่ตกมาก ในพื้นที่ภาคใต้ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 21 พ.ย. 67 ถึงปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เกษตร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันที ตามคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกำชับในการลดระยะเวลาขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใน 30 วัน และได้สั่งการให้ทุกจังหวัดลงพื้นที่บูรณาการการทำงาน เพื่อให้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้ทันสถานการณ์

นายไพโรจน์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, สตูล, ตรัง, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, และจังหวัดระนอง เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 94,206 ราย เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 203,086 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว จำนวน 56,513 ไร่, พืชไร่และพืชผัก จำนวน 14,406 ไร่, ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่นๆ จำนวน 132,167 ไร่,

ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรลงพื้นที่สำรวจให้แล้วเสร็จทั้งหมด ภายใน 30 วัน และพร้อมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ให้สามารถใช้เงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย

โดยความช่วยเหลือ จะให้ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท, พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท, ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีวงเงินตรองราชการ ในการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งหมายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ของผู้ประสบภัย พิบัติ แต่ไม่ได้มุ่งหมายที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ผู้ใด ซึ่งต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพและความเป็นอยู่ของประชาชน หรือเป็นการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิม โดยการเบิกจ่ายเงินตรองราชการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราช่วยเหลือที่ กระทรวงการคลังกำหนด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช โดยเกษตรกร จะยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว และภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชี

ให้เกษตรกรโดยตรง ตามลำดับต่อไป ให้เกษตรกรระวังการแอบอ้างจากมิฉฉาซีหรือผู้ไม่หวังดีในการรับเงินด้วย

นอกจากนี้ ได้สั่งการให้เตรียมการสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศขพ.) จำนวน 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่าย ในครอบครัวและเพิ่มรายได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 70,000 ซอง ประกอบด้วย พริก, มะเขือเปราะ, ถั่วฝักยาว, ถั่วพู, และ กระเจี๊ยบเขียว และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น รวมทั้งศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช (ศทอ.) จำนวน 9 แห่ง ได้ ดำเนินการจัดเตรียมเชื้อราไตรโคเดอร์มา ทั้งแบบพร้อมใช้และหัวเชื้อขยาย จำนวน 7,000 ขวด พร้อมสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรนำ ใช้ในการฟื้นฟูป้องกันเชื้อสาเหตุโรคพืชสำหรับพื้นที่เพาะปลูกไม้ผลหลังน้ำลด ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ของท่าน



## กรมส่งเสริมการเกษตรสำรวจน้ำท่วมในภาคใต้ พื้นที่เกษตรเสียหายแล้ว 2 แสนไร่

**ขั้นตอนการขอรับช่วยเหลือ**  
**ผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช**  
พืชนองภาคใต้

- 1 เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้ว
- 2 เกษตรกรยื่นแบบขอรับการช่วยเหลือ (กข 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน อบต./นายกเทศมนตรี ตรวจสอบและรับรองความเสียหาย แล้วแต่กรณี

นายพีรพันธ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 67 ถึงปัจจุบัน ได้รับรายงานพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ใน 11 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 94,206 ราย เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหาย จำนวน 203,086 ไร่ โดยมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือแล้ว จำนวน 8 จังหวัด คือพัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง และยังไม่ได้ประกาศเขตให้การช่วยเหลือ จำนวน 3 จังหวัดได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และระนอง

สำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช เกษตรกรจะยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว และภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ ๓.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยตรง จึงขอให้เกษตรกรระวังการแอบอ้างจากมิฉฉาชีพในการรับเงิน



# ทุเรียนใต้โดนน้ำท่วมยืนต้นตาย 11 จังหวัด พืชเกษตรเสียหายรวม 2 แสนไร่



น้ำท่วมใต้ทำเกษตรกรเดือดร้อน กรมส่งเสริมฯเผยพื้นที่เสียหาย 2 แสนไร่ ครอบคลุม 11 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 94,206 ราย เตรียมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 500 ล้าน ไม้ผลจ่ายไร่ละ 4,048 บาท ไม่เกิน 30 ไร่ต่อครัวเรือน ทุเรียนสุราษฎร์-นครศรีฯอ่วม ยางเสียหายหนัก เงินหายครัวเรือนละ 2-3 หมื่นบาท ขณะที่ปาล์มโล่ง ช่วงโลว์ซีซั่น ผลผลิตน้อย

นายไพรพันธุ์ คอทอง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ว่า กรมได้รับรายงานพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมใต้ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ยะลา ปัตตานี สงขลา สตูล ตรัง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง โดยพบว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 94,206 ราย เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเสียหาย 203,086 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว 56,513 ไร่ พืชไร่และพืชผัก 14,406 ไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ 132,167 ไร่... อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : <https://www.prachachat.net/local-economy/news-1720492>

## ผลไม้เสียหายช่วยเหลือ 4,048 บาท

ทั้งนี้ กรมจะเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือให้สามารถใช้เงินอุดหนุนราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด หรือในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัย โดยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผล ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท โดยการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนราชการให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราช่วยเหลือที่กระทรวงการคลังกำหนด นอกเหนือจากที่รัฐบาลมีมาตรการชดเชยครัวเรือนละ 9,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

## ค่างวดเงินช่วยเหลือ 500 ล้านบาท

สำหรับขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านพืช โดยเกษตรกรจะยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียว และภายใน 10 วันทำการหลังจากได้รับการอนุมัติ ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีให้เกษตรกรโดยตรง ตามลำดับต่อไป ให้เกษตรกรระวางการแอบอ้างจากมิฉฉาชีพหรือผู้ไม่หวังดีในการรับเงินด้วย อย่างไรก็ตาม ค่างวดเงินให้ความช่วยเหลือประมาณกว่า 500 ล้านบาท

นอกจากนี้ได้สั่งการให้เตรียมสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืช (ศพพ.) จำนวน 10 แห่ง ได้จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์พืชไว้พร้อมแล้ว ซึ่งเป็นพืชอายุสั้นที่เกษตรกรสามารถนำไปปลูกเพื่อเป็นอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวและเพิ่มรายได้ เช่น เมล็ดพันธุ์พืชผัก จำนวน 70,000 ซอง และต้นพันธุ์ไม้ผลไม้ยืนต้น

## ทุเรียนสุราษฎร์-นครฯโดนหนักสุด

แหล่งข่าวจากเกษตรกรสวนทุเรียนแปลงใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า น้ำท่วมใน จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีผลกระทบต่อการปลูกทุเรียนบริเวณพื้นที่ลุ่มที่มีน้ำท่วมขังประมาณ 4-5 วัน โดยเฉพาะทุเรียนต้นใหม่ ๆ ที่อายุประมาณ 3-4 ปี เพิ่งเริ่มให้ผลผลิต ถ้าถูกน้ำท่วมขังหลายวันจะทำให้ใบร่วง และอาจจะยืนต้นตาย เช่น ที่ อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี ฝนซุก ตอนนี้คาดว่ามีส่วนทุเรียนที่ใบร่วงไปแล้ว ประมาณ 40% ยกตัวอย่างใน จ.สุราษฎร์ธานี ตอนนี้บางพื้นที่น้ำยังไม่ลด ต้องรอดูสถานการณ์ให้น้ำลดอีก 2-3วัน ขณะที่ จ.นครศรีธรรมราช ทุเรียนน่าจะได้รับความเสียหายหนักกว่าใน 4-5 อำเภอที่ติดภูเขา และเป็นแหล่งปลูกทุเรียน เช่น อ.พรหมคีรี ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ

“น้ำท่วมจะมีผลต่อผลผลิตทุเรียนที่จะออกในฤดูกาลหน้า ปกติช่วงนี้ชาวสวนภาคใต้จะใช้เทคนิคทำให้ทุเรียนออกดอกเพื่อให้ผลผลิตไปออกช่วงเดือนมิถุนายน ตามหลังผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออกออกสู่ตลาด แต่เมื่อทุเรียนได้รับปริมาณน้ำฝนมากแทนที่จะออกดอก ต้นทุเรียนกลับแตกใบอ่อน ทำให้ต้องรอทุเรียนออกดอกในรุ่นต่อไป”

ถ้าน้ำขังต้นทุเรียนจะทำให้ทุเรียนไม่ออกดอก แต่ถ้าทำได้จะไปให้ผลผลิตเดือนสิงหาคม ซึ่งตรงกับช่วงทุเรียนเวียดนามออกพอดี จะช่วยลดราคาทุเรียนในตลาดจีนตก

นายดำรงศักดิ์ สิ้นศักดิ์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จ.ชุมพร (ศพก.) เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ปัญหาฝนตกหนักในภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูกทุเรียนใน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทุเรียนที่มากที่สุด ในภาคใต้ ได้รับผลกระทบน้อย เพราะเป็นลักษณะน้ำระบายไม่ทันมากกว่า ไม่มีสภาพน้ำท่วมขังและทุเรียนส่วนใหญ่ปลูกบนพื้นที่สูง ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อผลผลิตในฤดูกาลหน้า แต่กลับเป็นผลดีที่ได้เก็บกักน้ำได้ปริมาณมาก เนื่องจากปีที่ผ่านมาเจอปัญหาร้อนแห้งแล้งที่ทำให้ผลผลิตทุเรียน จ.ชุมพรลดลงต่ำกว่าที่คาดการณ์ถึง 20,000 ตัน คาดว่าฤดูกาลหน้าจะผ่านภาวะแห้งแล้งขาดน้ำไปได้

### ปาล์มเสียหายเล็กน้อย 5-10%

นายมนัส พุทธิรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และในฐานะประธานกลุ่มปาล์มแปลงใหญ่ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า พื้นที่ภาคใต้ที่มีการปลูกปาล์มน้ำมันประมาณ 6 ล้านไร่ กระจายทั่วพื้นที่จังหวัดภาคใต้ เช่น สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ชุมพร เป็นต้น จากปัญหาน้ำท่วมตอนนี้ คาดว่าผลผลิตปาล์มน้ำมันจะเสียหายเพียง 5-10% จากผลผลิตที่กำลังจะออกช่วงนี้ 8-9 แสนตันต่อเดือนที่จะเข้าสู่โรงงานสกัด เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิตออกน้อยและโรงงานสกัดประกาศปิดซ่อมประจำปี

“เชื่อว่าจะมีปัญหาเพียงในระยะสั้น ไม่น่ามีผลกระทบต่อราคาและผลผลิต แต่สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อบ้าง คือ เกษตรกรไม่สามารถออกไปตัดผลปาล์มได้ เนื่องจากน้ำท่วม ซึ่งจะมีผลทำให้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเข้าสู่โรงงานน้อยลง”

### สวนยางรายได้หาย 2-3 หมื่น

นายสุนทร รัชรงค์ เลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พื้นที่ปลูกยางพาราส่วนใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา พัทลุง เป็นต้น จากการติดตามขณะนี้ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม ส่งผลกระทบต่อให้เกษตรกรขาดรายได้เฉลี่ย 2-3 หมื่นบาทต่อเดือน สำหรับเกษตรกรที่มีสวนยาง 10 ไร่ต่อครัวเรือน เนื่องจากไม่สามารถออกไปกรีดยางได้ และต้นยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ชอบน้ำ หากพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นยางพาราโทรม รากเสียหายและยืนต้นตายได้

“ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรจะมีรายได้จากการกรีดยาง ซึ่งช่วงพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปีจะเป็นช่วงเปิดหน้ายางและเป็นช่วงที่จะมียางพาราออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยปกติเราจะหยุดกรีดยาง 3-5 เดือน คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ส่วนราคายางโดยเฉพาะยางดิบราคาอยู่ที่ 70 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนยางก้อนถ้วยอยู่ที่ 60 บาทต่อกิโลกรัม”



## เกษตรลำปาง ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสงเพื่อความยั่งยืน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกร



เกษตรลำปาง ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสงเพื่อความยั่งยืน ภายในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกร

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร” ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ลำปาง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตถั่วลิสงหลังฤดูนาปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไผ่ทอง ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ การจัดการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากโครงการพระราชดำริของจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

## เกษตรลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สีน้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิธี

 20/12/2567 |  110 | 

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มอารักขาพืช จัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "สินน้ำเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิธี" โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินน้ำเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดลำปาง กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินน้ำเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิธี ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อผลิตพืชที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ให้ได้คุณภาพปลอดภัย โดยมีอาจารย์ศิริพร อ่ำทอง จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาหลักของการปลูกพืช ความหมายและความสำคัญของการศึกษาศัตรูพืช, หลักการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น, การฝึกวินิจฉัยโรคพืชจากตัวอย่างพืช, แผลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ โดยขอความร่วมมืองดเผา ช่วยกันลดฝุ่นควัน สร้างอากาศให้ดีขึ้น  
 บรรหาร สุขะ ทิม่าว สวก.ลำปาง//////////

### รูปภาพ







สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์  
20 ธันวาคม 2024 เวลา 22:31 น. · 🌐

<https://www.facebook.com/prdradio97mhz/posts/pfbid02MG9J2j6nSVNaavzfCpZk71eLm9561kSjsUAKjwMhqcpTD3vrx5GgiZXadZchwMe8l?rdid=AI Rh5JC8RLWCQ3q1#>

21 ธันวาคม 2567



สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์  
20 ธันวาคม 2024 เวลา 22:31 น. · 🌐



เกษตรลำปาง ส่งเสริมการผลิตถั่วลิสงเพื่อความยั่งยืน ภายในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้เกษตรกร

<https://radiolampang.prd.go.th/.../detail/id/9/iid/349664>

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จัดฝึกอบรม หลักสูตร "ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร" ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรยั่งยืน ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการของจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์ลำปาง ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตถั่วลิสงหลังฤดูนาปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้ประโยชน์จากโครงการปรับปรุงก่อสร้างฝายนาม่วง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านไผ่ทอง ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ การจัดการอบรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ใช้ประโยชน์จากโครงการพระราชดำริของจังหวัดลำปาง เพื่อเพิ่มผลผลิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่ยั่งยืน



+6



เกษตรลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี" กลุ่มเกษตรกรอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มอารักขาพืช จัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี" โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดลำปาง กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อผลิตพืชที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ให้ได้คุณภาพปลอดภัย โดยมีอาจารย์ศิริพร อ่างทอง จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย ต.นาทราย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาหลักของการปลูกพืช ความหมายและความสำคัญของการศึกษาศัตรูพืช, หลักการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น, การฝึกวินิจฉัยโรคพืชจากตัวอย่างพืช, แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ โดยขอความร่วมมืองดเผา ช่วยกันลดฝุ่นควัน สร้างอากาศให้ดีขึ้น



## เกษตรลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร สีนค้ำเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี

 20/12/2567 | 111 | 
 

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยกลุ่มอารักขาพืช จัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "สินค้ำเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี" โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้ำเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดลำปาง กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้ำเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สารเคมี เพื่อผลิตพืชที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ให้ได้คุณภาพปลอดภัย โดยมีอาจารย์ศิริพร อ่างทอง จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาหลักของการปลูกพืช ความหมายและความสำคัญของการศึกษาศัตรูพืช, หลักการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น, การฝึกวินิจฉัยโรคพืชจากตัวอย่างพืช, แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ

ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ โดยขอความร่วมมือองคเมา ช่วยกันลดฝุ่นควัน สร้างอากาศให้ดีขึ้น  
 บรรหาร สุยะ ทีมข่าว สวท.ลำปาง//////////

### รูปภาพ





สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์  
20 ธันวาคม 2024 เวลา 22:42 น.

https://www.facebook.com/prdradio97mhz/posts/pfbid0kSjt2RwFo6K4jC  
WVeesyFfrUVp33b3fCG1YorjsqTH5JVqbVdraDMtCwRskk7fpvl?rdid=hhnNB  
zSHkzf0DWvJ#

20 ธันวาคม 2567



สวท.ลำปาง กรมประชาสัมพันธ์  
20 ธันวาคม 2024 เวลา 22:42 น.

เกษตรลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี" กลุ่ม  
เกษตรกรอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง  
<https://radiolampang.prd.go.th/.../detail/id/9/jid/349664>

นายอภิรักษ์ หลักชัยกุล เกษตรจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โดยกลุ่ม  
อารักขาพืช จัดการฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร "สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี" โครงการ  
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานจังหวัดลำปาง กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร  
ปลอดภัยและได้มาตรฐานโดยชีววิถี ภายใต้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการของจังหวัดลำปาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (งบพัฒนาจังหวัด) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้  
ความเข้าใจ ทักษะและทัศนคติ ด้านการผลิตพืชให้ปลอดภัยและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพทดแทนการใช้สาร  
เคมี เพื่อผลิตพืชที่ปลอดภัยจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ให้ได้คุณภาพปลอดภัย โดยมีอาจารย์ศิริพร อ้าทอง จาก  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มาเป็นวิทยากรอบรมให้  
ความรู้และฝึกปฏิบัติแก่เกษตรกร จำนวน 30 ราย จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 19- 20 ธันวาคม 2567 ณ  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอาจ ต.นาอาจ อ.สบปราบ จ.ลำปาง ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาหลักของการปลูก  
พืช ความหมายและความสำคัญของการศึกษาศัตรูพืช, หลักการวินิจฉัยศัตรูพืชเบื้องต้น, การฝึกวินิจฉัยโรค  
พืชจากตัวอย่างพืช, แมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ  
ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดลำปาง ได้มีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทำความเข้าใจ โดยขอความร่วมมือ  
งดเผา ช่วยกันลดฝุ่นควัน สร้างอากาศให้ดีขึ้น





## โยธธจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 68 ครั้งที่ 1



© 21 ธันวาคม 2567 09:27 น. | สยามรัฐออนไลน์ | ชาวทั่วไป



### โยธธจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปี 68 ครั้งที่ 1

วันที่ 20 ธ.ค.67 ที่โรงเรียนบ้านโนนประทาย ตำบลหนองแหวน อำเภอกุดชุม จังหวัดโยธธ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดโยธธเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดชุมและอำเภอใกล้เคียงมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

นายพนพล ผุดผ่องเกษตรจังหวัดโยธธกล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เป็นโครงการเนื่องในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ 50 พรรษา ในพุทธศักราช 2545 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการผลิตที่รวดเร็ว ทั้งถึง ครอบคลุม และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วยโดยให้ทุกจังหวัดดำเนินโครงการฯ อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้งและจังหวัดโยธธได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 โดยภายในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตร



เคลื่อนที่ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกอื่น ๆ เช่น คลินิกสาธารณสุข คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกยางพารา คลินิกฝนหลวง พร้อมจัดกิจกรรมเสริมได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ นิทรรศการตามความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและภาคเอกชน โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกุฉินชัยและอำเภอใกล้เคียง มารับบริการในครั้งนี้